



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๓๖๗

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุตา ตั้งตระกูล)/ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาระบบการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ (English learning Road map) ของบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไขความหมายและรายละเอียดในแต่ละระดับของสมรรถนะหลัก ในหัวข้อความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ รวมถึงรายละเอียดในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ จึงเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ (English learning Road map) ของบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อพิจารณาตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ตามข้อ ๔ วรรคสาม ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กำหนดไว้ว่า “สำหรับอาจารย์ประจำที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ” ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับประกาศฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ ควรกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับอาจารย์ใหม่ไว้ระบบการเรียนรู้ ที่เสนอด้วย

๒. การกำหนดสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุน ควรพิจารณากำหนดให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงาน ประเภทของบุคลากร ลักษณะการทำงาน โดยจัดกลุ่มระดับความรู้แต่ละระดับให้ชัดเจน อาจไม่จำเป็นต้องมีสมรรถนะในระดับเดียวกัน เนื่องจากมีความจำเป็นในการใช้ที่แตกต่างกัน เช่น สมรรถนะของบุคลากรที่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ได้แก่ กองวิเทศสัมพันธ์ และสมรรถนะของบุคลากรที่ต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน เช่น กองอาคารฯ กองสวัสดิการ กองคลัง เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบระบบการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ (English learning Road map) ของบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามที่เสนอ
๒. มอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) และกองการเจ้าหน้าที่ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ